

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-SNN-TTr ngày 02/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra chấp hành quy định về nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 07/7/2022, Đoàn thanh tra 129/QĐ-SNN-TTr đã tiến hành thanh tra về nuôi trồng, khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên Hồ Phước Hòa, Srok Phu Miêng, Cần Đơn, Thác Mơ, Hồ Suối Càng.

Xét báo cáo ngày 12/07/2022 của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 129/QĐ-SNN-TTr.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Qua các năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập nhiều đoàn Thanh tra về hoạt động thủy sản trên các hồ chứa lớn. Trong đó nổi bật đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Nhờ đó, tình trạng sử dụng đặt dăng (bùng) chắn ngang sông, lưới bát quái có phần giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng cố tình khai thác thủy sản trái quy định, nhất là tình trạng xung kích điện. Việc nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa chủ yếu là nuôi lồng bè nhỏ lẻ gắn với việc sinh sống tạm bợ trên hồ (Cần Đơn, Thác Mơ).

Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước về tăng cường thanh tra, ngăn chặn việc đánh bắt thủy sản trái quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các hồ chứa. Qua thanh tra, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản như sử dụng công cụ kích điện, thuốc nổ, hóa chất, nghề ngư cụ cấm khai thác. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-SNN-TTr ngày 02/6/2022 về việc thanh tra chấp hành quy định về nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

II. Kết quả thanh tra.

Về nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa, chủ yếu là các hộ dân nuôi nhỏ lẻ, gắn với việc mưu sinh, sống tạm trên hồ, không có đất sản xuất, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Qua kiểm tra khu vực thượng nguồn hồ Thác Mơ có 21 hộ nuôi cá lăng, cá lóc, rô phi mỗi hộ nuôi 3-4 lồng, mỗi lồng có thể tích khoảng 24 m³; khu vực thượng nguồn hồ Cần Đơn thuộc huyện Bù Gia Mập có 13 hộ nuôi chủ yếu cá diêu hồng, rô phi và ít cá chạch với số lượng khoảng 20 lồng bè.



Về chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, Đoàn thanh tra 129/QĐ-SNN-TTr đã phát hiện 156 cái lưới Bát quái, chiều dài khoảng 8m/cái (trong đó hồ Thác Mơ 96 cái, hồ Srok Phu Miêng 60 cái); 03 bộ công cụ kích điện tại hồ Thác Mơ (trong đó 01 bộ có bình ắc quy hiệu Enimax 120 A, 02 bộ sò) được tàng trữ, sử dụng để khai thác thủy sản nhưng không xác định được chủ sở hữu. Tại hồ Thác Mơ, Đoàn thanh tra phát hiện 05 đăng chắn ngang sông có chiều dài từ 30m đến 150m để khai thác thủy sản, tuy nhiên không xác định được chủ sở hữu.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đoàn thanh tra tiến hành các thủ tục tạm giữ tang vật để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính và xử lý tang vật theo quy định pháp luật.

(Có số lượng tang vật vi phạm kèm theo).

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

Qua kết quả thanh tra Đoàn thanh tra nhận thấy:

- Về việc nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ chủ yếu là các hộ nuôi mang mún nhỏ lẻ với 34 hộ, đời sống bấp bênh khó khăn, không có đất sản xuất.

- Việc sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên các hồ chứa vẫn diễn ra, đặc biệt trên hồ Thác Mơ, vì lợi ích kinh tế nên một số đối tượng vẫn chây lì sử dụng đăng chắn để khai thác thủy sản. Tình trạng sử dụng công cụ kích điện, lưới bát quái vẫn còn, những hành vi này đã vi phạm quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nội dung khác có liên quan trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Những hành vi vi phạm này có ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản mang tính chất tận diệt, hủy hoại môi trường sinh thái. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện và xử lý theo quy định, những trường hợp không phát hiện chủ sở hữu Đoàn đã tiến hành tạm giữ, xử lý đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động thủy sản được duy trì hàng năm nhưng không thường xuyên, liên tục, số lượng đoàn ít. Nguồn kinh phí bố trí cho công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn hẹp và chậm tiến độ; phương tiện thanh, kiểm tra phải thuê của các hộ dân nhưng công suất máy không cao nên hạn chế trong việc rượt bắt các đối tượng vi phạm sử dụng công suất lớn.

Bên cạnh đó, tại cơ sở một số lực lượng công an xã hàng năm phối hợp rất tốt với Đoàn qua các năm như công an xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, công an xã Nha Bích, huyện Chơn Thành. Các địa phương khác lực lượng công an xã chưa quan tâm đến việc kiểm tra xử lý thường xuyên những đối tượng sử dụng công cụ kích điện, ngư cụ cấm tại địa phương.

IV. Biện pháp xử lý sau thanh tra



Từ những cơ sở trên, Giám đốc Sở chỉ đạo:

1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác thủy sản bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tham mưu quản lý nhà nước trong hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên các hồ chứa theo đúng quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản theo Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động làm tăng nguồn lợi thủy sản theo Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

3. Thanh tra Sở

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định về nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản hàng năm.

- Tham mưu Sở thành lập hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Trên đây là Kết luận thanh tra tra nuôi trồng, khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2022./

Nơi nhận:

- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
- Lưu: VT, Đoàn TTr.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình



TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN
(Kèm theo Kết luận số **05** /KL-SNN-TTr ngày **15**/07/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Stt	Tên tang vật	Số lượng	Đơn vị	Lòng hồ	Địa chỉ
1	Bộ công cụ kích điện	3	Bộ	Thác Mơ	Xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; xã Phước Tân, huyện Phú Riềng
2	Đăng chắn dài khoảng 30-150m	5	Cái	Thác Mơ	Xã Đức Liễu, xã Minh Hưng huyện Bù Đăng
3	Lưới Bát quái	96	Cái	Thác Mơ	Xã Đức Liễu, xã Minh Hưng huyện Bù Đăng; xã Phước Tín, TX Phước Long
4	Lưới Bát quái	60	Cái	Srok Phu Miêng	Xã Thanh An, huyện Hớn Quản

